



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)  
และนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑๑๑๑	นางสาว ณัชชา ณะวัฒนานนท์
๒	๑๐๐๒	นาย สาธิต พงศ์ธรพิสุทธิ์
๓	๑๑๓๒	นาย นันธพงษ์ ศรแก้ว
๔	๑๐๔๙	นางสาว กุลชญา อยู่เย็น
๕	๑๑๓๐	นาย พีระศิลป์ เพิ่มสุวรรณ
๖	๑๐๕๙	นางสาว ธัญทิพย์ เสนชัย

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๒๐๐๘	นางสาว กษมล จีงเสริมสิน

ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

**\*\*ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนี้\*\***

/ตำแหน่ง...

ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๔๐๑๒	นางสาว ธนัชพร นาคปทุมสวัสดิ์
๒	๔๐๑๕	นางสาว วริศรา คงวัฒนา
๓	๔๐๐๒	นางสาว หนึ่งฤทัย ภักดีวงษ์
๔	๔๐๓๖	นางสาว พรพรรณ ชัยสุขภิรมย์
๕	๔๐๑๐	นางสาว สิริยา บัวชื่น
๖	๔๐๑๖	นาย ณรงค์ แต่งอ่อน
๗	๔๐๐๔	นาย สุธี เอื้ออารักษ์

สคร. ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า

(๑) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

(๒) ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใด ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีการณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

(๒.๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(๒.๒) ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

(๒.๓) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(๒.๔) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

(๓) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ดังนี้

ลำดับที่ ๑ - ๔ ของตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ลำดับที่ ๑ - ๓ ของตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในวันที่พุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการกรม สคร. ชั้น ๒ อาคารธนาкарพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

1๑๗ นกักรพ/๑๑๗

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ